



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**สถานที่ประชุม** ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

**วันที่และเวลาประชุม** วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณณัฐภ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณศุภกิจ ดุลยพิชิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ผู้เข้าร่วมการประชุม**

1. คุณรัชดา เกลียวปฏินนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
2. คุณธิดา บุญบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
3. คุณหฤทัย บุญถนัดมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

## เริ่มการประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระและฉีกตามรอยพับ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งใบลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่งตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โปรดอยู่ร่วมลงคะแนนในการประชุมทุกวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีความจำเป็นหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของท่านก่อนออกจากห้องประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณจึงได้เรียนเชิญพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,792 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,087,833,056 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 714,384,395 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 333,307,640 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,047,692,035 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

**วาระที่ 1. พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดของชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
1.	คุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี	690,329,994 หุ้น
2.	คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	3,741,302 หุ้น
3.	คุณบงกช รุ่งกรไพศาล	2 หุ้น

ดังนั้น การประชุมในวาระนี้ จึงขอเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมไปพักรอกในห้องพักก่อน และจะได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบทราย สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ("SCC") ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุดิบทราย ในกลุ่มปีโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของ SCC จำนวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCC ในราคาหุ้นละไม่เกิน 178 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 801 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด ("SCA") และบริษัท เอส ซี ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด ("SCOS") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ และรวมถึงการซื้อหุ้นจำนวน 1 หุ้นจากคุณธัญญาช รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ โดยเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 79.57 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ
- (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นเดิมของ SCC จำนวน 3 ราย ได้แก่ SCA และ SCOS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ และคุณธัญญาชู รัตนสุวรรณทวิ เป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และ/หรือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถือเป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คุณรัชดา เกลียวปฏิณท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SCC จะทำให้ SCC กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง SCC ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุอันตรายในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมัน รวมถึงแอมโมเนีย โดยมีทรัพย์สินหลักแบ่งเป็นสองกลุ่ม ทรัพย์สินหลักกลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งหมด 814 คัน มีมูลค่าตามบัญชีรวม 930 ล้านบาท และจากการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งประเมินว่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีมูลค่ายุติธรรมรวม 1,581 ล้านบาท ในขณะที่ทรัพย์สินหลักกลุ่มที่สอง ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย SCC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 8 แห่ง และมีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามสัญญาเช่าอีก 7 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 126 ไร่ ซึ่งใช้เป็นจุดจอดพักรถ ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถขนส่ง มีมูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 346 ล้านบาท และมีราคาประเมินรวมประมาณ 412 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 SCC มีสินทรัพย์รวม 1,981 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,439 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 542 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกของปีปัจจุบัน มีรายได้ 587 ล้านบาท และมีกำไร 47 ล้านบาท

ในส่วนของเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 79.57 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ในขณะที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 83.26 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ มูลค่าที่ซื้อขายรวมประมาณ 801 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะชำระด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนรวมประมาณ 400 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 400 ล้านบาทจะเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ ได้แก่ (1) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้บริการรถขนส่งแอมโมเนียจาก SCC การเข้าซื้อกิจการ SCC จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการค่าขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก SCC มีรายได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ SCC จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าของ SCC ได้โดยทันที (3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย โดยมีลูกค้ารายสำคัญเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ (4) สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต เนื่องจากการเข้าลงทุนใน SCC จึงทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้บริการคลังสินค้าให้ประสบความสำเร็จตาม

แผนที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาล้างสินค้าเหลว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ (5) กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ จากเดิมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน ซึ่งมีสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 92 ของรายได้ทั้งหมด ภายหลังจากทำรายการบริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น และ (6) สร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร

ในขณะเดียวกัน ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินประมาณ 400 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มมากขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบที่สถาบันการเงินรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนในกรณีที่ธุรกิจขนส่งชะงักงัน ไม่เติบโตอย่างที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ รวมถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ที่ SCC ให้บริการขนส่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการ) มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล

การเข้าลงทุนใน SCC ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจจำหน่ายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการต้นทุนขนส่งสินค้าแอมโมเนียได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าลงทุนใน SCC ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน SCC ยังทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งฐานลูกค้าของ SCC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

### 2. ราคาซื้อหุ้นมีความเหมาะสม

ราคาซื้อหุ้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในกรอบมูลค่ายุติธรรมของหุ้น SCC ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach)

### 3. เงื่อนไขการทำรายการมีความเป็นธรรม

เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดให้ SCC ได้รับชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีครบถ้วน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นให้แก่บริษัทฯ การกำหนดให้คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีและผู้ขายแต่ละรายไม่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของ SCC เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซื้อขายหุ้นสำเร็จ หรือตลอดเวลาที่คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี หรือ SCA หรือ SCOS หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 รวมถึงการคงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของ SCC เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ซื้อขายหุ้นสำเร็จ เป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น ต่อการทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการ) มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดที่คุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมนี้หรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตอย่างไร มีข้อดีจากการลงทุนอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวจะ เสริมสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และ คลังสินค้าเหลวได้อย่างครบวงจร เนื่องจาก SCC เป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย รวมถึงก๊าซและ น้ำมัน และเป็นผู้ให้บริการขนส่งแอมโมเนียให้กับบริษัทฯ โดยจากการศึกษาของบริษัทฯ ร่วมกับลูกค้า บริษัทฯ เห็นว่าการ ขนส่งหรือธุรกิจโลจิสติกส์ยังเป็นธุรกิจที่จำเป็นและยังมีการเติบโตอยู่ในอนาคต

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า SCC มีลูกค้ารายใหญ่กี่ราย บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการหาลูกค้า เพิ่มเติมอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการประกอบ ธุรกิจขนส่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดย SCC ได้มีการทำสัญญาที่มีกำหนดอายุสัญญากับลูกค้ารายใหญ่หลายราย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่ง SCC ได้ให้บริการขนส่งภายใต้มาตรฐานสากลและการมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อย่างสูงสุด ทำให้ SCC ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าไม่น่ามีอุปสรรค สำหรับการต่ออายุสัญญากับลูกค้า ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการให้บริการคลังสินค้าเหลว สามารถ เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งของ SCC ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้เช่นเดียวกัน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งกำหนดให้ SCC ได้รับชำระคืนหนี้เงิน กู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงิน ของ SCC ปรากฏรายการเงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ซึ่งตามเงื่อนไขใน สัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดให้ผู้ขายชำระคืนหนี้ดังกล่าวให้แก่ SCC ณ วันทำรายการซื้อขายหุ้น

คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายละเอียดรายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ปรากฏตามหน้า 27 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมียอดหนี้ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งผู้ขายต้องชำระคืนให้แก่ SCC ณ วันทำรายการซื้อขายหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ SCC

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นของ SCC โดย SCC อยู่ระหว่างการดำเนินการกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดให้ SCC นำเงินสดที่ได้รับชำระคืนจากผู้ขายในวันทำรายการซื้อขายหุ้น ตามรายละเอียดที่ชี้แจงต่อที่ประชุมข้างต้น ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินปลดภาระหลักประกันของหนี้ดังกล่าว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการขายอาคาร รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ SCC

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC ดำเนินธุรกิจมายาวนานโดยไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว SCC จึงได้ดำเนินการปรับระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการขายอาคารที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า จุดจอดพักรถ ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถขนส่งจะยังคงอยู่ นอกจากนี้ เนื่องจากเดิม SCC และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มมีการก่อภาระหนี้สินร่วมกัน ดังนั้น เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นจึงกำหนดให้ผู้ขายดำเนินการแบ่งแยกความรับผิดชอบของ SCC กับกลุ่มบริษัทเดิม ภาระหนี้สินและหลักประกัน ให้ไม่มีฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมและมีความรับผิดชอบแยกจากกันโดยเด็ดขาด

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ SCC ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน ดังนั้น SCC จะยังคงประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งอยู่เดิมตามปกติ โดยรายการของ SCC ที่อยู่ในทางการค้าตามธุรกิจปกติของ SCC เช่น การกู้ยืมเงิน การค้ำประกันในนามของ SCC เป็นต้น จะยังคงอยู่ตามเดิม อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาระหนี้สินและหลักประกันภายในกลุ่มบริษัท สัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ผู้ขายดำเนินการแบ่งแยกความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ไม่เช่นนั้นการทำรายการซื้อขายหุ้นของ SCC จะไม่เกิดขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การแบ่งแยกความรับผิดชอบของ SCC กับกลุ่มบริษัทเดิมนั้นรวมถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและที่ดินที่เป็นหลักประกันด้วยหรือไม่

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่รวม เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและที่ดินเป็นทรัพย์สินหลักประกันตามภาระเงินกู้ยืมของ SCC ซึ่งเป็นไปในการการค้าตามธุรกิจปกติของ SCC

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังการเข้าทำรายการ รายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์หรือไม่

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ นำจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ประมาณกึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจากับสถาบันการเงิน สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 70 – 80 แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ จะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 0.16 ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า การบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนขึ้นอยู่กับความสามารถในการทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ SCC

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ที่อยู่ในงบการเงินของ SCC ที่ คิดค่าเสื่อมหมดหรือยัง หรือบริษัทฯ ต้องรับภาระดังกล่าว

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้ายังมีค่าเสื่อมอยู่ ซึ่งโดยปกติจะคิดค่าเสื่อมประมาณแปดปี

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ SCC อยู่ที่ประมาณ 501 ล้านบาท ในขณะที่ราคาซื้อขายหุ้นอยู่ 801 ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงต้องซื้อแพงขึ้นอีก 300 ล้านบาท และสอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ตัดสินใจพัฒนาโครงการคลังสินค้าเหลว แทนการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจ sunset ประกอบกับโครงการของกระทรวงพลังงานในแง่ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการพัฒนาโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันและแผนแม่บทพลังงานของประเทศได้มีการอนุมัติสัมปทานในการสร้างท่อ วางท่อจากกรุงเทพมหานคร-สระบุรี ไปภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร-สระบุรี ไปภาคอีสาน ซึ่งถ้ามีการเดินระบบท่อขนส่งน้ำมันแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถขนส่ง บริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มของผลประกอบการ SCC อย่างไร สินทรัพย์ของ SCC จะมีการเติบโตอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าการเติบโตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับก๊าซธรรมชาติจะลดลง แต่การเติบโตของน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ SCC ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับก๊าซธรรมชาติเป็นหลักประมาณกว่าร้อยละ 90 ภายหลังเปลี่ยนธุรกิจ มาขนส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มในการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ราคาน้ำมันลดลง ซึ่งจากประมาณการของบริษัทน้ำมัน แนวโน้มการใช้น้ำมันในอนาคตจะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ไปตลอดอีกหลายปี

สำหรับท่อขนส่งน้ำมัน แม้น้ำมันจะวิ่งไปตามท่อก็จริง แต่ยังคงมีความต้องการรถขนส่งในการกระจายน้ำมันจากคลังไปยังจุดต่างๆ อีก ซึ่งในทุกวันนี้ที่ SCC ขนส่งน้ำมันให้กับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด ก็คือขนจากจุดที่เป็นคลังน้ำมันแล้วไปกระจายให้กับสถานีบริการน้ำมัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่อส่งน้ำมันจะกระจายไปถึงตรงไหน ตรงนั้นก็จะกลายเป็นคลังน้ำมันซึ่งเป็นจุดกระจายน้ำมัน ไม่ได้แปลว่าเมื่อระบบท่อไปถึงแล้วไม่ต้องใช้รถขนส่ง เพียงแต่ว่าขนใกล้ขึ้นแต่ยังขนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง SCC ขนส่งน้ำมันในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ท่อขนส่งดังกล่าวยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอีกหลายปี ดังนั้น ธุรกิจโลจิสติกส์จึงยังมีอนาคตอยู่

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ก็มีคู่แข่งมากขึ้น SCC จะคงส่วนแบ่งทางตลาดได้อย่างไร มีแนวโน้มการเติบโตอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาภิรัฐชัยแจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งในปัจจุบันรู้จักกันหมดทุกราย และการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการต่อรถเป็นจำนวนมาก

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัท สนใจที่จะมีการเติบโตทางด้านคลังสินค้าเหลว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

คุณกิจจา สมัญญาภิรัฐชัยแจงต่อที่ประชุมว่า การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์เป็นตัวเสริม โดยในส่วนของคลังสินค้าเหลวนั้น เนื่องด้วยพื้นที่ที่บริษัทเช่าอยู่เป็นพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยห้ามบริษัท ให้เช่าช่วง บริษัท จึงไม่สามารถให้ผู้อื่นมาเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ บริษัท จึงต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวเอง นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีกฎหมายห้ามปล่อยมลพิษใดๆ เพิ่มขึ้นจากโควตาที่มีอยู่เดิม เพราะฉะนั้น พื้นที่ของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดได้ถูกจำกัดด้วยลักษณะของการประกอบธุรกิจ บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าเหลว ประกอบกับที่บริษัทมีท่าเรือ สามารถใช้เป็นจุดนำเข้าสารเคมีต่างๆ เข้ามาเพื่อที่จะได้ลำเลียงออกทางท่อและทางรถ ซึ่งในจุดนี้ที่ SCC จะเข้ามาเสริมธุรกิจการขนส่งทางรถนั่นเอง

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมไม่เอาเงินลงทุนที่กู้มาไปทำคลังสินค้าเหลว

คุณกิจจา สมัญญาภิรัฐชัยแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีเงินกู้เพื่อการพัฒนาคลังสินค้าเหลวอยู่แล้ว คือบริษัท พัฒนาไปพร้อมๆ กัน ไม่ได้พัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แม้ว่าวันนี้บริษัท จะซื้อ SCC ไปแล้ว บริษัท ก็สามารถที่จะทำคลังสินค้าเหลวต่อได้

คุณรัชดา เกลียวปฏิพนธ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การเข้าซื้อหุ้น SCC จะทำให้เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัท มีท่าเทียบเรืออยู่แล้ว มีคลังสินค้า แล้วพัฒนาคลังสินค้าเหลวเพิ่มเติม การที่มีธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มเข้ามาจะทำให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสามารถทำให้แผนการพัฒนาคลังสินค้าเหลวที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงประสบความสำเร็จได้

นอกจากนี้ มูลค่าการเข้าซื้อหุ้น SCC ที่ประเมินจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการดูมูลค่ากระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าการมองมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 500 ล้านบาทเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่ทำมาหากิน แต่ส่วนที่ประเมินวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นวิธีดูรายได้กระแสเงินสดในอนาคต คิดลดกลับมาเพื่อดูว่า SCC สร้างรายได้เท่าไร ถ้าไรเท่าไรหกรับมาให้บริษัท ซึ่งจากที่ประเมินออกมา ราคาขั้นต่ำบนหลักการระมัดระวังอยู่ที่ 178 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ได้ประเมินแล้วว่าราคาที่ซื้อดังกล่าวมีความเหมาะสม อยู่ในกรอบราคายุติธรรม

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีคิดลดกระแสเงินสด

คุณรัชดา เกลียวปฏิพนธ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของวิธีคิดลดกระแสเงินสดได้ตั้งหน้า 58 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยหน้า 70 – 71 จะเป็นประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยมีประมาณการตั้งแต่ปี 2561 – 2565

คุณรภัทร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสดต้องเป็นโมเดลธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่ต่อเนื่องในปัจจุบันถึงอนาคต ถึงจะสามารถคิดลดได้ แต่ในเมื่อเราเข้าใจว่าน้ำมันอาจเป็นธุรกิจแบบ Sunset ฉะนั้น รายได้ในอนาคตอาจลดลง ขั้นตอนการใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดมันผิดโมเดลหรือเปล่า

คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่าในการจัดทำประมาณการทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาตั้งแต่โครงสร้างรายได้ของ SCC และโครงสร้างต้นทุน โดยรายได้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำมาใช้ในการจัดทำประมาณการนั้นเป็นไปตามหลักการระมัดระวัง กล่าวคือ พิจารณาเฉพาะรายได้ที่ลูกค้าทำสัญญาอยู่ ณ ปัจจุบันและยังคงมีต่อไปในอนาคตอีก 3 - 5 ปีข้างหน้าว่าจะมีรายได้แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า เพราะลักษณะการทำธุรกิจของ SCC ต้องมีการลงนามสัญญากับลูกค้าถึงจะมีการให้บริการได้ โดยไม่ได้รวมถึงโครงการที่ SCC แจ้งว่าอยู่ในระหว่างที่ไปประมูลมาได้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้น ค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น จะทำให้ margin ลดลงหรือไม่ สัญญาที่ SCC ทำกับลูกค้ากำหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับราคาน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจขนส่ง หากมีการปรับขึ้นหรือลง SCC ก็สามารถปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันดังกล่าวได้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กล่าวคือปรับขึ้นลงให้ได้ margin ใกล้เคียงกับเดิมใช่ไหมครับ แล้วมีความยืดหยุ่นในการปรับราคาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ใช่ โดยเป็นสูตรราคา ซึ่งจะมีการปรับเป็นระยะตามที่กำหนด แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยปรับตามสูตรราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยอาจมีได้ทั้งขึ้นและลง ซึ่งจะชดเชยกันไปเนื่องจากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	333,869,044	94.2752
ไม่เห็นด้วย	10,023,895	2.8305
งดออกเสียง	10,250,000	2.8943
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>354,142,939</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: หลังจากประธานฯ ประกาศผลการลงมติในวาระดังกล่าว คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว

## **วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึง 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึง 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 2 ถึง 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากการออกนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินมาลงทุน อีกทั้งจะต้องจัดหาเงินมาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินตามกำหนดเวลา ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในโครงการอื่นในอนาคต และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้น และเตรียมเงินทุนสำหรับการขยายกิจการของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด รวมถึงการลงทุนในระยะยาวของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี โดยใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง ในราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาท ต่อหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พ้นบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด สาระสำคัญในเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้น การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- (3) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	เดิม	ใหม่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อมีสิทธิรับ NFC-W1 (Record Date)	29 พฤศจิกายน 2561	29 พฤศจิกายน 2561 (ไม่มีการแก้ไข)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	15 ธันวาคม 2561	14 ธันวาคม 2561
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก	28 มิถุนายน 2562	28 มิถุนายน 2562 (ไม่มีการแก้ไข)
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	14 ธันวาคม 2564	13 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คุณรัชดา เกสียวปฏิภนนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ ลดภาระหนี้สินจากการเข้าลงทุนในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด และใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าจำเป็นต้องการใช้เงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 ล้านบาท

สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ในส่วนของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะไม่มีเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 9 นอกจากนี้ การลดลงของส่วนแบ่ง

กำไร (EPS Dilution) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 เช่นเดียวกัน ในขณะที่การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือผลกระทบต่อราคาหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 3.87

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรไม่เกิน 108,783,306 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุสามปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดการใช้สิทธิแปรสภาพครั้งแรกวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีกำหนดการใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม รวมทั้งหมด 6 ครั้ง

สำหรับตารางเวลาเบื้องต้น ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยคาดว่าใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประมาณวันที่ 26 มกราคม 2562 และวันใช้สิทธิแปรสภาพครั้งแรกคือวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณและคุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 700 กว่าล้านบาทที่บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะนำไปใช้ในส่วนตัว นอกจากนี้ เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใดจึงไม่เลือกวิธีการเพิ่มทุน รวมถึงทำไมถึงกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 6.50 บาท ในขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10 บาท และทำไมถึงกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดของแผนการใช้เงิน บริษัทฯ จะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสำหรับการเข้าซื้อหุ้น SCC ประมาณ 400 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอีกประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกประมาณ 200 ล้าน รวมเป็นทั้งสิ้นประมาณ 700 ล้านบาท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขยายอะไร

คุณกิจจา สมัญญาศิริชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เคยเรียนแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้าแหลม ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนหลักพันล้านบาท โดยหากบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนนี้ลงได้ บริษัทฯ ก็จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยไว้สองบริษัท ได้ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าแหลม และบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือและความเป็นไปได้ และยังคงอยู่ในแผนการพัฒนารายธุรกิจอยู่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ทำไมไม่เพิ่มทุน

คุณกัจจา สมัญญาหิรัญชีแจ่งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นเดิม จึงออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งหากราคา ณ ช่วงเวลาใช้สิทธิราคายังอยู่ที่ประมาณปัจจุบัน ก็เป็นการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในช่วงนี้อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากตลาดในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร ประกอบกับบริษัทฯ ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการการเงินทุนได้โดยไม่ต้องเพิ่มทุน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศษหุ้นจากการคำนวณ รวมถึงราคาใช้สิทธิที่ 6.50 บาท

คุณรัชดา เกลียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาใช้สิทธิที่ 6.50 บาท เป็นราคาที่บริษัทฯ ตั้งใจให้ส่วนลดกับผู้ถือหุ้นจากราคาที่ซื้อขายในปัจจุบัน ซึ่งลดมาเกือบถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งก่อให้เกิดการลดลงของราคาหุ้นน้อยมาก ซึ่งตามทฤษฎีราคาอยู่ที่ 9.87 บาท ในขณะที่ราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 6.50 บาท ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว บริษัทฯ จะปิดเศษทิ้ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เสียสละ แทนที่จะปิดเศษให้หายไป ทำไมไม่ปิดขึ้นแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นขาดทุนกันมากมายแล้ว

คุณกัจจา สมัญญาหิรัญชีแจ่งต่อที่ประชุมว่า ตอนนี้อยู่ที่ประชุมพูดถึงในแง่ของบริษัทฯ การที่จะไปขอกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถตอบแทนเองได้ว่าให้หรือไม่ให้อย่างไร

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่องสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 – 2566 ที่กำลังจะถึงภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์หรือแผนที่จะรับมืออย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และแจ้งว่ารายละเอียดดังกล่าวอยู่ในวาระที่ 1 ซึ่งผ่านมาแล้ว ดังนั้นจะนำไปตอบในวาระอื่นๆ เพื่อให้การประชุมในวาระที่ 2 – 5 สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ก่อน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1 และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1 และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,040,586,477	98.9821
ไม่เห็นด้วย	10,050,816	0.9561
งดออกเสียง	650,000	0.0618
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,051,287,293</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1)

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้



สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,050,636,469	99.9381
ไม่เห็นด้วย	853	0.0001
งดออกเสียง	650,000	0.0618
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,051,287,322</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด  
ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

**เดิม** ทุนจดทะเบียน จำนวน 815,874,792 บาท (แปดร้อยสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)  
มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,087,833,056 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-ไม่มี-)

**ใหม่** ทุนจดทะเบียน จำนวน 897,462,271.50 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)  
แบ่งออกเป็น 1,196,616,362 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาท)  
มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,196,616,362 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น (-ไม่มี-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจด  
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข  
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ

การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรีนทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเดิมที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 800 กว่าล้านบาท ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าทำ รายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ในราคาประมาณ 800 ล้านบาท จะก่อให้เกิดภาวะเกินความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือไม่

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC ในราคารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 801 ล้านบาทนั้นเป็นเรื่องของการซื้อหุ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เกินกว่า 1,000 ล้านบาทหรือไม่

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชีแจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,050,637,227	99.9382
ไม่เห็นด้วย	95	0.0000*
งดออกเสียง	650,000	0.0618
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,051,287,322</b>	<b>100.00</b>

\*เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวาระที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนของบริษัทฯ จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาทดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปราบกฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้น การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,050,636,469	99.9381
ไม่เห็นด้วย	853	0.0001
งดออกเสียง	650,000	0.0618
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,051,287,322</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งแก้ไขให้การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ข้อ 26.

**ข้อความเดิม:** “ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

**ข้อความใหม่:** “ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,051,287,227	100.0000*
ไม่เห็นด้วย	95	0.0000*
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
<b>รวม</b>	<b>1,051,287,322</b>	<b>100.00</b>

\*เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

## วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถามที่ค้างไว้ ได้แก่ ในเรื่องสัญญาเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ที่จะทยอยหมดไปในปี 2565 – 2566 ที่กำลังจะถึงภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์หรือแผนที่จะรับมืออย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวต่อที่ประชุม คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานะตลาดก๊าซธรรมชาติ ซึ่งดูเหมือนจะซันเซ็ท แต่ตนเองคิดว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะยังคงอยู่กับประเทศไทยต่อไป แม้จะไม่ได้ขยายตัวเหมือนเดิม แต่คงไม่หายไปจากประเทศไทย เนื่องด้วยลูกค้า อย่างเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคงมีการกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปประมูลงาน ในทำนองเดียวกันกับสถานะก๊าซปิโตรเลียมเหลว คนยังคงต้องกินต้องใช้ ซึ่งการขนส่งก๊าซดังกล่าวคงขนส่งทางอื่นไม่ได้นอกจากทางรถ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตั้งธุรกิจนี้มา ข้อบังคับของบริษัทฯ มีทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติ หรือต้องเปลี่ยนแปลงใหม่

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของ SCC มีเรื่องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์อยู่แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า SCC จะใช้ชื่อเดิม หรือจะเปลี่ยนเป็น NFC-SCC หรืออย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เนื่องจากในวงการขนส่งวัตถุดิบทราย คงไม่มีใครไม่รู้จัก SCC เพราะฉะนั้น การที่จะเปลี่ยนแบรนด์จาก SCC เป็น NFC คงมีเรื่องต้องดำเนินการอีกมาก

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จะสามารถเติบโตมากกว่า 1,200 ล้านบาทได้อย่างไร เพราะว่าต้นทุนทั้งน้ำมันทั้งคนสูงขึ้น ขณะที่ราคาขายโดนบีบด้วยการประมูล

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างรายได้ของธุรกิจขนส่งจะผูกกับต้นทุนน้ำมันเสมอ หากน้ำมันแพงขึ้น ผู้ว่าจ้างจะจ้างเราแพงขึ้นตามสูตรที่กำหนดไว้ สำหรับด้านการขยายตัวในการขนส่ง ถ้าพิจารณาตัวเลขก็จะเห็นว่าการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหากดูปีต่อปีอย่างต่ำต้องเห็นร้อยละ 3 – 4 ซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้น การใช้เพิ่มขึ้น การขยายสถานีบริการน้ำมันของลูกค้าหลักของ SCC คือ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด คือมีการขยายตลาดตลอดเวลา มีการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน เพราะฉะนั้น SCC เป็นผู้ขนส่งหลักของบริษัทเหล่านี้ ย่อมมีงานขนส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงการแข่งขันในช่วงเวลาปัจจุบัน

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแข่งขันในธุรกิจให้บริการขนส่ง คงแบ่งเป็นกลุ่มที่พูดถึงเรื่องราคาเป็นหลัก กับกลุ่มที่ต้องมาตรฐานดี ราคาคุยกันได้ แต่ขอให้อยู่ในอัตราที่ดี ซึ่งตนคิดว่า SCC น่าจะอยู่ในกลุ่มที่สอง คือลูกค้าให้ความสำคัญกับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย เพราะฉะนั้น เรื่องการแข่งขันในกลุ่มนี้จะไม่รุนแรงเหมือนกับกลุ่มอื่น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แล้วจะมีคู่แข่งรายใหม่มาหรือไม่

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SCC เพิ่งเริ่มในส่วนของธุรกิจน้ำมัน โดย SCC เข้ามาทำและจะขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของการใช้น้ำมัน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ใช่หรือเปล่า

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 แต่มีการคิดค่าเสื่อมด้วย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข่าวว่า SCC ให้บริการขนส่งน้ำมัน แล้วจะขยายตัวไปขนส่งอย่างอื่นด้วย ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเปล่า

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คงจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคลังสินค้าเหลว เพราะฉะนั้น หากมีสินค้าอะไรที่ออกจากคลังสินค้าเหลวได้ SCC ก็คงให้บริการขนส่งสินค้าดังกล่าว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากการทำรายการเรียบร้อยแล้วงบการเงินสามารถรวมได้เมื่อไหร่หรือรวมได้ในช่วงไตรมาสไหน

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถ้าการทำรายการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ งบการเงินก็รวมในปี 2561 นี้เลย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหลือเพียงหนึ่งเดือน สัญญายังไม่ลงนาม รวมถึงยังไม่มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนเลย

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว เพียงแต่มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน โดยเงื่อนไขหนึ่งคือต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ทั้งหมดต้องแล้วเสร็จ ถ้าไม่แล้วเสร็จรายการก็ไม่เกิด ถ้าเสร็จ คู่สัญญาจะสามารถทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ได้ งบการเงินก็จะป็นงบการเงินรวมในเดือนธันวาคมนี้เลย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเงื่อนไขบังคับก่อนไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยกเลิกหรือเลื่อน

คุณกิจจา สมัญญาหิรัญชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นไปได้สองอย่าง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าจะเลื่อนกำหนดการซื้อขายหุ้น หรือยกเลิกรายการ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับคลังสินค้าเดิมที่ปรับปรุง ที่คาดว่าไตรมาส 4 จะแล้วเสร็จ รวมถึงโครงการใหม่ที่มีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคลังสินค้าเหลว มีลูกค้าแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ใบอนุญาตเมื่อไหร่บริษัทฯ จะนำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ส่วนเรื่องการพัฒนาคลังสินค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับลูกค้ารายใหญ่ที่ผลิตสินค้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากพื้นที่ของบริษัทฯ เป็นพื้นที่ที่ติดทางรถไฟ มีพื้นที่กองเก็บสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ในการนำสินค้าไปส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถ้าได้ความชัดเจนแล้วบริษัทฯ จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะครบวงจรมากขึ้น ธุรกิจอาจจะขยายแล้วก็ได้โตมากกว่าเดิม โดยต้องเอางบการเงินมารวมกันใช้หรือเปล่า

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า ต้องรอดู แต่เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคือใจกลางโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ เพราะฉะนั้น สินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้าล้วนแต่ต้องการ facilities ไม่ว่าจะนำเข้าของเหลวมาผลิตเป็นของแข็งส่งออกที่ทำเรือแหลมฉบัง พื้นที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการทั้งขาเข้าและขาออก โดยหากอยากทราบโอกาสของบริษัทฯ มีอะไรบ้าง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดว่ามีอะไรบ้าง นั่นก็คือโอกาสของเราที่มันเกิดขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ท่าเรือจะมีปริมาณลดลงจากเดิมหรือไม่ ตอนนี้มีการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาท่าเรือต้องใช้เวลา โดยหากมีความคืบหน้าแล้วบริษัทฯ จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอมโมเนียและกรดกำมะถัน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นพอสมควร ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสูงขึ้น แต่ปริมาณลดลง กำไรลดลง ไม่ทราบว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร แล้วหลังจากที่บริษัทฯ ได้ธุรกิจโลจิสติกส์มาต่อไปจะเป็นอย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจแอมโมเนียและกรดกำมะถันเป็นเคมีภัณฑ์พื้นฐาน มีความเหี้ยมสูงมาก เพราะฉะนั้น แนนอนครบวันขึ้นราคาขึ้นกำไรน้อย แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่รอค้างคำสั่งซื้ออยู่ใช้หรือเปล่า

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า เคมีภัณฑ์พื้นฐานเหล่านี้ยังคงมีความต้องการใช้อยู่แล้ว ไม่หายไปไหน แม้ว่าราคาสูงขึ้นก็ยังต้องใช้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจขนส่งน้ำมันว่าตลาดใหญ่ขนาดไหน

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทน้ำมัน ส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เหลือน่าจะเป็นบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยส่วนแบ่งตลาดของบริษัทน้ำมันเหล่านี้จะอยู่ประมาณร้อยละ 15 – 20 ของยอดการใช้ปริมาณน้ำมันทั้งหมด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน SCC เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันให้กับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับการขนส่ง

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยแจ้ต่อที่ประชุมว่า การขนส่งที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางราง ซึ่งบริษัทฯ ก็มีพื้นที่ติดทางรถไฟ รวมถึงติดท่าเรือ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สามารถเปลี่ยนสถานที่ประชุมได้หรือไม่เนื่องจากเดินทางไกลสำหรับตน นอกจากนี้ ตนประสงค์ที่จะเยี่ยมชมบริษัทฯ จะได้หรือไม่



คุณกัจจา สมัญญาหิรัญย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะขอเก็บไว้พิจารณา ในส่วนเรื่องเยี่ยมชมบริษัทฯ เหมือนคราวที่แล้วที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งไว้ว่าขอเวลาให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วจะเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมในโอกาสต่อไป

คุณรภัทพร ตรวงศา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของบริษัทฯ ที่มีท่าเรือ ในขณะที่กลุ่มบริษัทเอสซีจีก็มีบริษัทที่เดินเรือ เพราะเหตุใดจึงเอากิจการของ SCC เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทฯ

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีพื้นที่ติดทางรถไฟ ติดท่าเรือ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอสซีจีก็มีธุรกิจที่ทำท่าเรือแต่ไม่เกี่ยวกับ หากสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ไม่ได้คู่แข่ง ทางกลุ่มบริษัทเอสซีจีเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็น่าจะพร้อมร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเอสซีจี

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีปัญหาหนึ่งซึ่งอยู่ในใจของประธานฯ ที่ไม่อยากพูดเพราะว่าทำให้ในวันนี้ไม่ได้แต่ขอพูดว่าอยากจะทำให้คือในวาระที่ 2 ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเกี่ยวกับว่าเศษหุ้นจะอย่างไร ซึ่งในวาระนั้นมีความต่อเนื่องกับวาระที่ 3, 4 และ 5 ตนเลยได้ปรึกษากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องการปิดเศษหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เห็นด้วยกับการปิดเศษหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยให้สอบถามในทางปฏิบัติกับที่ปรึกษากฎหมายว่าสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี สรุปว่าทำไม่ได้แล้ว เนื่องจากได้มีการลงมติในวาระที่ 2, 3, 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว แต่ในครั้งถัดไป ถ้าต้องมีการปิดเศษ จะมีการปิดเศษขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สิทธิ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปิดเศษทิ้งไป ต่อมาบริษัทฯ เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การดำเนินการดังกล่าวจะไปตัดหุ้นออกบางส่วนใช่หรือไม่

คุณกัจจา สมัญญาหิรัญย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ครบ จะเหลือเศษ ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนเพื่อตัดเศษที่เหลือออก

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ทุกครั้งจะมีเศษ ส่วนมากจะปิดเศษ จนกระทั่งไม่มีเศษให้ปิดแล้ว

คุณกัจจา สมัญญาหิรัญย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เท่าที่ผ่านมา หากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนหรือการลดทุน ท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่เต็มใจให้หมดเลย ไม่ได้ตัดเศษทิ้ง แต่จะปิดเศษขึ้นให้ครบเป็นหนึ่งหุ้น มีเศษจุดเท่าไรจะปิดขึ้นหมด โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนที่ให้หุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอปิดเศษขึ้นคราวนี้เลยได้หรือไม่

คุณหญิง บุญกลมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต้องมีการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น สำหรับคราวนี้ทางฝ่ายจัดการและทางฝ่ายที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้ว มีการคำนวณจำนวนเงิน จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยมีการที่จะปิดเศษลง กรณีที่ปิดเศษขึ้นจะต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนที่จะเพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น อย่างที่ท่านประธานฯ ได้เรียน เนื่องจากมีความขัดข้องทางเทคนิคหลายประการ รวมถึงทางข้อกฎหมายด้วยวาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเป็นความประสงค์ของทางบริษัทฯ ว่าคราวหน้าหากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรือกรณีการเพิ่มทุนหรือลดทุนที่ต้องมีการปิดเศษ จะมีการปิดเศษขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่่า ขอให้ลงบันทึกไว้ด้วย

ประธานฯ ขออนุญาตกล่าวเสริมต่อที่ประชุม โดยไม่ยกปฏิเสศความรับผิดชอบ เนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง และเพิ่งทราบว่่าทุกครั้งที่ผ่านมามีการปิดเศษให้ยกเว้นคราวนี้ ดังนั้น ครั้งต่อไปจะรับพิจารณาตรงนี้ให้ เพื่อแสดงออกให้เห็นว่่าใจตนคิดอย่างไร

คุณวิสูตร กัจจนภรณ์ สอบถามว่่า ถ้าการกำหนดออกหรือการปิดเศษมันถูกกำหนดไว้แล้ว ทางกฎหมายอาจจะแก้ไขไม่ได้ สามารถแก้ไขได้โดยการกลับมาประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพื่อให้การปิดเศษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หาหรือร่วมกันขอหรือทางกฎหมายด้วย

คุณหฤทัย บุญกล่อมจิตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่่า ในประเด็นนี้เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในวาระที่ 2 - 5 ได้รับการลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ โดยขอเรียนเพิ่มเติมว่่าที่ผ่านมามีการปิดเศษหุ้นทางผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (balancer) เพื่อชดเชยหุ้นที่จะขาดไป โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะได้หุ้นน้อยลงมาโดยตลอด แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นการลดหรือเพิ่มทุนในลักษณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้หุ้น แต่เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งทางผู้ถือหุ้นต้องเอาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมาใช้สิทธิซื้อหุ้น จึงต่างกับครั้งที่ผ่านๆ มา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ขอรับรองว่่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก



(มนตรี สัจจทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)